

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, นักลงทุนยังชะลอการลงทุนการเมือง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ขณะที่นักลงทุนชะลอการเข้าทำธุรกรรม เพื่อรอดูความคืบหน้าของปัจจัยการเมืองในประเทศ

*เยนยังคงอ่อนค่าในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากที่ร่วงลงจากแรงขายเพิ่มเติม จากแนวโน้มที่ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น

*ดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 103.13 เยน ส่วนปอนด์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ 168.79 เยน หลังจากที่แหล่งข่าวในบีโอเจเปิดเผยว่า บีโอเจกำลังพิจารณาแผนการขยายมาตรการกระตุ้น ที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งที่ได้รับฟังแผนของบีโอเจ กล่าวว่า จะยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้

*เยนอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบยูโร ขณะที่นักลงทุนขายยูโร หลังการเปิดเผยข้อมูลที่นำผิดหวังของยูโรโซน โดยผลสำรวจพบว่า กิจกรรมภาคการผลิตของยูโรโซน ขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ในเดือนที่แล้ว แต่ตลาดวิตกต่อภาวะตกต่ำในสเปน

*ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของสหรัฐ ขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง ในเดือนพ.ย. โดยรายงานดังกล่าวทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้น และเพิ่มแนวโน้มที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ใกล้ที่จะปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรลงในเร็ว ๆ นี้

*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของทางการจีน สำหรับภาคบริการ ลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 56.0 ในเดือนพ.ย. จาก 56.3 ในเดือนต.ค. แต่ก็ยังส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ขณะที่จีนกำลังเดินหน้ามาตรการปฏิรูปทางโครงสร้าง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.199 บาท

*09.01 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.17/21 จาก 32.16/18 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.18/21 จาก 32.15/17 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.05/08 จาก 103.10 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3536/38 จาก 1.3538 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้ยังไม่มื่อะไรมาก ตลาดก็คงยังรอดูเรื่องการเมืองเหมือนเดิม เพราะว่าสถานการณ์ยังเปลี่ยนได้ตลอด คงเน้นอยู่นอกตลาดกันมากกว่า" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ หลังนักลงทุนยังคงชะลอตัวอยู่นอกตลาด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของปัจจัยการเมืองในประเทศ โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้ จะมีแนวรับที่ 32.30 และแนวต้านที่ 32.15

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้